

หุ้นส่วนความเจริญของประเทศไทย

“แรงงานข้ามชาติ” ในมุมมองของ “ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ”



หากจะกล่าวถึง หุ้นส่วนความเจริญ จะต้องคิดถึง กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้ามามีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยสามารถขับเคลื่อนการทำงานภาคอุตสาหกรรมไปในทางที่ดี ถ้าหากไม่มีกลุ่มแรงงานเหล่านี้ก็จะทำให้การเจริญเติบโตของโรงงานภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการต่างๆ ไม่มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

รูปภาพที่ ๑

ที่มา : ชุมชนไทยยูเนียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีสถานประกอบการต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีภาพรวมจากสถานการณ์การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ชัดเจนขึ้น และค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP จะขยายตัวที่ 3.8 % GDP (Gross Domestic Product) คือผลิตภัณฑ์รวมในประเทศเป็นมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของประเทศนั้น ๆ และการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม อาจจะเห็นได้จากการขยายตัวของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้มีการหลั่งไหลเข้ามาทำงานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย



¹ มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล.(2561).แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 สดใส ส่งออกและลงทุนภาครัฐคือกลจักรสำคัญ(ออนไลน์).

สืบค้นจาก : <https://thestandard.co/thai-economy-trends-2018/>. (24 มิถุนายน 2561)

รูปภาพที่ ๒ ที่มา : สะพานมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเชื่อมต่อและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย เมื่อแม่น้ำกับน้ำทะเลมาบรรจบกันจึงกลายเป็นน้ำกร่อย จากสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาคร ผู้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพการประมงเป็นหลัก และในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารทะเลได้แผ่ขยายไปในวงกว้าง และมีความต้องการแรงงานค่อนข้างสูง ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารทะเล มีอัตราการจ้างงานมากกว่า 600,000 คน ซึ่งนับเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนสัดส่วนแรงงานข้ามชาติทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเมียนมาร์และกัมพูชา แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ได้รับการจ้างงานครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลตั้งแต่บนเรือประมง ท่าเรือ บนแพกุ้งและแปปลาฟาร์ม ตลอดจนอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องต่าง ๆ และประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ของโลก ในปี 2560 ประเทศไทยส่งออกอาหารทะเลสู่ตลาดโลก 1.1 ล้านเมตริกตัน เป็นมูลค่า 5.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศในปีเดียวกัน (แคเนียน เมอร์ฟี, 2561)

อุตสาหกรรมอาหารทะเลเป็นการทำงานของแรงงานข้ามชาติที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเจริญเติบโต และทุกวันนี้ประเทศเรายังประสบปัญหาขาดแรงงานพอสมควรเพราะแรงงานไทยมีการเลือกงาน มองว่าตนเองมีการศึกษาที่สูงกว่าที่จะมาเป็นแรงงานลูกจ้าง และเมื่อใคร ๆ ก็ต้องการที่จะเป็นเจ้าของกิจการตนเอง ไม่มีใครเป็นลูกจ้างหรือแรงงาน ถ้าหากไม่มีแรงงานหรือลูกจ้าง โดยส่งผลให้อุตสาหกรรม เศรษฐกิจไม่มีการเจริญเติบโต เมื่อมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาเข้ามาทำงานเป็นแรงงาน เป็นลูกจ้างเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้แรงงานไทยมองว่ากลุ่มแรงงานเหล่านี้เข้ามาแย่งงานคนไทยแต่ในความเป็นจริงแล้วคนไทยเลือกงาน

ข้อเสนอแนะ รัฐควรจัดให้มีสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอย่างครอบคลุมในทุกกลุ่มแรงงาน โดยจะเห็นว่าแรงงานบางกลุ่มเข้าถึงสวัสดิการของทางภาครัฐ เช่นแรงงานที่อยู่กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆที่รัฐจัดให้ได้ แต่แรงงานในบางกลุ่มเช่น กลุ่มแรงงานที่เป็นลูกเรือประมง/กลุ่มแรงงานตามไร่-สวน/กลุ่มแรงงานตามบ้าน ยังไม่สามารถเข้าสวัสดิการที่รัฐจัดให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยสรุปแล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้แรงงานในทุกกลุ่มเข้าถึงบริการสวัสดิการของทางภาครัฐได้อย่างครอบคลุมและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

...อย่างไรก็ตาม คนทั่วไปมองว่าแรงงานเหล่านี้เข้ามาแย่งงานบางส่วนไปจากคนไทย แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยตั้งคำถามว่า แรงงานเหล่านี้เข้ามาแย่งงานคนไทยจริงหรือไม่ หรืออาจจะเป็นเพราะงานที่พวกเขาทำส่วนใหญ่ มักเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานหนักและเป็นงานที่คนไทยส่วนใหญ่อาจไม่คิดจะทำ...

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ

(นายณัฐพร เกิดนิยม)

อ้างอิง

กมลเลิศ โพธิกนิษฐ*, พัชรินทร์ สิริสุนทร** และ วิชระพล พุทธิรักษา .(2017).แรงงานข้ามชาติ กับ การทำให้เป็น “สัตว์-เศรษฐกิจ” ภายใต้ภาวะการถูกกดทับ: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย .ออนไลน์ .

สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2561

แคเนี่ยล เมอร์ฟี. (2561). ชีวิตติดร่างแห.11-12

มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล.(2561).แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 สถิติ ส่งออกและลงทุนภาครัฐคือกลจักรสำคัญ(ออนไลน์).สืบค้นจาก : <https://thestandard.co/thai-economy-trends-2018/>. (24 มิถุนายน 2561)